



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒
เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ และรายชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวคิด และวิธีการเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ .

.....

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือก และการพิจารณาเค้าโครงผลงานที่เสนอเพื่อขอรับการประเมิน ได้เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่และหน่วยงานการศึกษาเดิม ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ครองอยู่ และรายชื่อผลงานพร้อมข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ให้ผ่านการคัดเลือกจัดส่งผลงานขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในประกาศนี้ หากไม่จัดส่งผลงานตามเค้าโครงเรื่องที่เสนอภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าไม่ประสงค์ขอรับการประเมินผลงาน

อนึ่ง หากมีผู้ใดจะขอทักท้วงรายละเอียดของผลงาน สัดส่วนของผลงานดังกล่าว ให้ยื่นคำทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในประกาศนี้ หากพ้นกำหนดนี้แล้วไม่มีผู้ทักท้วง มีข้อสงสัยในกระบวนการคัดเลือก รายละเอียดของผลงาน สัดส่วนของผลงานดังกล่าว ให้ยื่นคำทักท้วงได้ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในประกาศนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ จะดำเนินการประเมินผลงานและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น และหากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะยกเลิกการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒

บัญชีรายละเอียดชื่อผลงาน ข้อเสนอแนวคิด และวิธีการเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองศึกษาธิการ เขต ๒

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองศึกษาธิการเขต ๒ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง / สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง/ระดับ/กลุ่ม ที่ขอรับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	ชื่อผลงานที่ส่ง เข้ารับการประเมิน	ผู้ร่วมดำเนินการ		ข้อเสนอ แนวคิด และการพัฒนา
							จำนวน	สัปดาห์	
๑	นายสายชล แร่ดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กำแพงเพชร เขต ๒	อ ๒๖	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กำแพงเพชร เขต ๒	อ ๒๖	วิชาการ	ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน ๑. การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ๒. คู่มือการจัดทำเว็บไซต์ กลุ่มบริหารงานบุคคล	-	-	เรื่อง การพัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล
๒	นายอรชรชัย ภูสุวรรณ นิติกร ระดับปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กำแพงเพชร เขต ๒	อ ๒๘	นิติกร ระดับชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กำแพงเพชร เขต ๒	อ ๒๘	วิชาการ	ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน ๑. คู่มือการสอบสวนวินัย ไม่ร้ายแรง ๒. คู่มือแนวปฏิบัติการส่งเรื่อง ให้พนักงานอัยการดำเนินคดี ปกครอง	-	-	เรื่อง การร้องเรียน ร้องทุกข์

(Signature)